



ฉบับที่ 9/2564

เรื่อง แลกช่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้เดือนพฤษภาคม ปี 2564

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้เดือนพฤษภาคม 2564 หดตัวจากเดือนก่อน ผลจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกสามที่รุนแรงขึ้น โดยเครื่องชี้การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน แม้รายได้เกษตรกรจะยังขยายตัวดี แต่ช่วยพยุงกำลังซื้อได้เพียงบางส่วน เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ยังคงลดลงจากเดือนก่อน นอกจากนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอลงมาก ตามความต้องการที่ชะลอลงในหลายสินค้า ประกอบกับได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าขนส่งทางเรือที่เร่งตัวขึ้นมาก สอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกที่ขยายตัวชะลอลง ด้านการลงทุนภาครัฐแม้ขยายตัวชะลอลง แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี ขณะที่เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานต่ำในระยะเดียวกันปีก่อน โดยเฉพาะยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงจากเดือนก่อน จากมาตรการลดค่าไฟฟ้าและน้ำประปาของภาครัฐ และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ชะลอลง ด้านตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง สำหรับภาคการเงิน ณ เดือนเมษายน 2564 เงินฝากขยายตัวชะลอลง ขณะที่เงินให้สินเชื่อขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคใต้มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวจากเดือนก่อน (ตัดผลของฐานต่ำในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. 2563 ที่มีมาตรการปิดเมือง) ผลจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกสาม ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอลง แม้มีมาตรการภาครัฐช่วยสนับสนุนกำลังซื้อได้บ้างบางส่วน โดยการใช้จ่ายปรับลดลงในหลายหมวด ทั้งหมวดสินค้าในชีวิตประจำวัน หมวดสินค้ากึ่งคงทน หมวดบริการด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ปรับลดลงจากมาตรการคุมเข้มการเดินทางในหลายจังหวัด รวมถึงหมวดยานยนต์ ซึ่งสะท้อนถึงกำลังซื้อครัวเรือนที่อ่อนแอ

ผลผลิตภาคเกษตร ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน จากผลผลิตกุ้งที่กลับมาขยายตัวตามการลงลูกกุ้งเพิ่มขึ้นและสภาพอากาศที่ดีขึ้น ทำให้ปัญหาผลผลิตเสียหายจากอุณหภูมิต่ำที่แปรปรวนหมดลง และผลผลิตยางพาราที่ขยายตัวมากขึ้นจากการเข้าสู่เดือนแรกของฤดูกาลเปิดกรีต รวมถึงฐานต่ำปีก่อนที่มีการเปิดกรีตช้าจากสภาพอากาศแล้ง สำหรับผลผลิตปาล์มน้ำมันชะลอตัว หลังเร่งตัวไปมากในเดือนก่อนจากการเข้าสู่ฤดูให้ผลผลิตสูงสุด (peak season) ที่เร็วกว่าปกติ **ด้านราคาสินค้าเกษตร** ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากราคาปาล์มน้ำมันและยางพารา โดยเฉพาะราคาปาล์มดิบและราคาผลปาล์ม เนื่องจากโรงกลั่นเร่งซื้อน้ำมันปาล์มดิบหลังสต็อกอยู่ในระดับต่ำมานาน ส่งผลดีต่อทั้งราคาน้ำมันปาล์มดิบและราคาผลปาล์ม ทั้งนี้ จากทั้งราคาและผลผลิตที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้เกษตรกรขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน

การท่องเที่ยว ในประเทศของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยปรับลดลงจากเดือนก่อน สะท้อนจากอัตราการเข้าพักที่ลดลงมาก ประกอบกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของแต่ละจังหวัดที่มีความเข้มงวด หลังพบจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในหลายพื้นที่ ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงหดตัวสูงต่อเนื่อง จากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังมีอยู่

มูลค่าการส่งออกสินค้า ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน ส่วนหนึ่งจากปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ที่รุนแรงขึ้นอีกครั้ง หลังพบผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 ในมณฑลกว่างตุง ซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญของจีน ทำให้ต้องปิดดำเนินการชั่วคราวบางส่วน เกิดการตกค้างของตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมาก และส่งผลให้ค่าขนส่งทางเรือปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม ที่ขยายตัวชะลอลงมากจากเดือนก่อน โดยชะลอลงในหลายหมวด ทั้งยางพาราแปรรูป ไม้ยางพาราแปรรูปและผลิตภัณฑ์ และน้ำมันปาล์มดิบ ตามความต้องการยางผสมและน้ำยางชั้นจากจีนที่ชะลอลง ความต้องการไฟเบอร์บอร์ดจากตลาดตะวันออกกลางที่ลดลง หลังเร่งไปมากในช่วงก่อนหน้า และตามปริมาณผลปาล์มน้ำมันเข้าโรงงานที่ชะลอลง ด้านปัญหาการขนส่งทางเรือยังคงกระทบต่อการส่งออกถั่วเหลืองและอาหารทะเลกระป๋อง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการพยายามรักษาระดับการผลิตถั่วเหลืองให้ใกล้เคียงเดิม ขณะที่การผลิตอาหารทะเลกระป๋องในกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงยังขยายตัวต่อเนื่อง

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยรายจ่ายประจำกลับมาขยายตัว ตามการเบิกจ่ายที่เพิ่มขึ้นในหมวดวัสดุของงบกลาง โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสงขลา รวมถึงการเบิกจ่ายของกรมราชทัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นทุกจังหวัด ด้านรายจ่ายลงทุนขยายตัวชะลอลง ตามการเบิกจ่ายของหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวง และกรมชลประทาน อย่างไรก็ตาม รายจ่ายลงทุนยังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ตามการลงทุนในหมวดก่อสร้างเป็นสำคัญ โดยพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างปรับดีขึ้นจากเดือนก่อนในหมวดที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรม สอดคล้องกับยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ มูลค่าการจำหน่ายเครื่องจักรในประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน ด้านยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานต่ำในระยะเดียวกันปีก่อน ขณะที่มูลค่าการนำเข้าสินค้าทุนกลับมาหดตัว ตามการนำเข้าที่ลดลงในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปเป็นสำคัญ

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ **อัตราเงินเฟ้อทั่วไป** ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน มาอยู่ที่ร้อยละ 2.76 ตามมาตรการลดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาของภาครัฐ และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ขยายตัวชะลอตัวลง ประกอบกับหมวดอาหารสดที่ชะลอลงจากการลดลงของราคาในหมวดผักและผลไม้เป็นสำคัญ **ด้านตลาดแรงงาน** ยังคงเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในมาตรา 33 ซึ่งเป็นลูกจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการยังคงลดลงต่อเนื่อง

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนเมษายน ปี 2564 **ยอดเงินฝากคงค้าง** ของทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจยังอยู่ในระดับสูง เนื่องจากผู้ฝากยังคงมีความต้องการรักษาสภาพคล่องในภาวะที่เศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอนสูง **ด้านสินเชื่อคงค้าง** ขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน ส่วนหนึ่งจากมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ โดยสินเชื่อธุรกิจขยายตัวชะลอลงเล็กน้อย ผลจากการระบาดของโรค COVID-19 ระลอกสาม ทำให้ทั้งผู้กู้และผู้ปล่อยกู้ต่างเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย

30 มิถุนายน 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 7443 4887

E-mail : SRO-EconDiv@bot.or.th